



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรไปรายงานตัวด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และให้ถือว่าประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวด้วย หากผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางณอมศรี เจนวีถีสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตำแหน่งที่ ๑ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นายอภิรักษ์ เสือเดช

ตำแหน่งที่ ๒ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นายอิทธิราช ภัทรางกูร

ตำแหน่งที่ ๓ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นางสาวประภาพรณ แก้วสียา

ผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับที่

๑. นางสาวจุฑาพร บุญยัง

ตำแหน่งที่ ๔ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ๑. นายณัฐพงษ์ หมั่นหลี่

๒. นายอาลาวิทย์ ฮะซานี

ตำแหน่งที่ ๕ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์

ตำแหน่งที่ ๖ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

-ไม่มีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร-

ตำแหน่งที่ ๗ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรม สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ

-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งที่ ๘ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาศึกษาทั่วไป สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นายสมชาย ตูละ

ตำแหน่งที่ ๙ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นางกมลวรรณ โชติพันธ์

ตำแหน่งที่ ๑๐ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-ไม่มีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร-

ตำแหน่งที่ ๑๑ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการโรงแรม สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งที่ ๑๒ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นางสาวอรอุมา ร่มเย็น

ตำแหน่งที่ ๑๓ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งที่ ๑๔ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร นายชัยวัฒน์ ใหญ่บก

ตำแหน่งที่ ๑๕ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

-ไม่มีผู้สมัคร-

ตำแหน่งที่ ๑๖ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

-ไม่มีผู้สมัคร-

